



ประกาศ

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรรมาชีพสาธารณสุข จำกัด

สมาคมฉนวนกิจสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกรวมอาชีพสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทย

เรียน สมาชิกรวมอาชีพสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทย

ด้วยสมาคมฉนวนกิจสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทย ได้มีประกาศแต่งตั้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ กรรมาชีพสาธารณสุข จำกัด เป็นศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรรมาชีพสาธารณสุข จำกัด สมาคมฉนวนกิจสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทย พร้อมเชิญชวนสมาชิกรวมอาชีพสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทย สมัครเป็นสมาชิกรวมอาชีพสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทย โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
2. เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์และแบ่งเบาภาระของผู้ค้าประกันของสมาชิกรวมอาชีพสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทยทั่วประเทศ (สามารถนำเงินมาชำระหนี้เงินกู้ได้)

ในการนี้ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรรมาชีพสาธารณสุข จำกัด สมาคมฉนวนกิจสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทย ขอประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกรวมอาชีพ

การเข้าเป็นสมาชิก

1. สมาชิกรวมอาชีพสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทย เฉพาะสมาชิกรวมอาชีพสามารถสมัครเป็นสมาชิกรวมอาชีพสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทยได้ และการสมัครสมาชิกรวมอาชีพสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทยในรอบที่ 2/2554 (สมัครภายในวันที่ 31 ก.ค. 2554) ยังไม่กำหนดอายุการ แต่ในรอบต่อไป จะเริ่มกำหนดอายุผู้สมัคร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการรับสมัคร) ดังนั้นสมาชิกรวมอาชีพสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทย จำกัด มีอายุเกิน 65 ปี จึงสามารถสมัครเป็นสมาชิกรวมอาชีพสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพสาธารณสุขราชการไทยได้เฉพาะรอบการรับสมัครนี้เท่านั้น (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554)

2. ค่าสมัครแรกเข้า 20.- บาท ค่าบำรุงรายปี 20.- บาท

3. สมาชิกต้องชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 3,600.- บาท เพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว (กรณีสมาชิกเสียชีวิตมากหรือน้อยกว่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาคมจะเรียกเก็บเพิ่มหรือเรียกเก็บน้อยกว่าในปีต่อไป) โดยจะหักจ่ายจากยอดที่จ่ายล่วงหน้า และในปีถัดไปจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์เฉพาะส่วนที่จ่ายไปแล้วมาสมทบให้ครบเท่ากับ 3,600.- บาท แต่ถ้าในปีใดจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์เกิน 3,600.- บาท สมาคมจะเรียกเก็บเงินส่วนที่เกิน 3,600.- บาท จากสมาชิกเพิ่มตามจำนวนศพที่เกินจาก 3,600.- บาท คิดศพละไม่เกิน 20.- บาท

สมาชิกรวมอาชีพจะได้รับประโยชน์

1. เมื่อสมาชิกรวมอาชีพถึงแก่กรรมครอบครัวสมาชิกจะได้รับ คือ เงินสงเคราะห์ครอบครัว 600,000.- บาท
2. มีสิทธิพิเศษสามารถสมัครเป็นสมาชิกรวมอาชีพสงเคราะห์สมาชิกรวมอาชีพชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เพิ่มได้ (หากเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่ม 600,000.- บาท) รวมเป็นเงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท)

ทั้งนี้ สมาคมฌาปนกิจฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยกำหนดการสมัครในรอบการรับสมัครในวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2554 โดยไม่กำหนดอายุสมาชิกผู้สมัคร และจ่ายค่าสมัครแรกเข้า 20.- บาท ค่าบำรุงรายปี 20.- บาท ส่วนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจะเรียกเก็บในปีนี้อำนาจ 1,200.- บาท เนื่องจากการคุ้มครองในปีที่เหลือเวลาอีก 4 เดือน (ปีทางบัญชีจะครบในวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย ขอเรียนสมาชิกว่าการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย จะเป็นประโยชน์กับสมาชิก แต่การสมัครเป็นสมาชิกต้องเป็นความสมัครใจของสมาชิกสหกรณ์ และการบริหารงานกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานเพียงทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานเท่านั้น โดยมีรายละเอียดเอกสารการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554



(นายอดิษฐ์ จารุรัตน์)

รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย